

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHÓ BIÊN GIÁO
DỤC PHÁP LUẬT

TÓM TẮT

Số: 18

Ngày 14/5/2018

Bản tin hàng tuần
Ra ngày thứ hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

VĂN BẢN MỚI

1. Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa lên đến hơn 1,8 triệu đồng/ha/vụ.

2. Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng đối với dự án PPP.

3. Xây dựng hương ước, quy ước phải được trên 50% tổng số cử tri tán thành.

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao.

5. Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị.

6. Phải thông báo số lượng, số hiệu toa xe cho người thuê chậm nhất 02 giờ trước giờ cấp toa xe.

7. Các chính sách cho vay vốn phát triển thủy sản được áp dụng để đặt hàng đóng mới và nâng cấp tàu khai thác hải sản xa bờ.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Những trường hợp nào áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu?

2. Những trường hợp nào áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu?

3. Những trường hợp nào bị cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu?

4. Các thủ tục thực hiện tạm nhập, tái xuất?

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. HỖ TRỢ KINH PHÍ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG LÚA LÊN ĐẾN HƠN 1,8 TRIỆU ĐỒNG/HA/VỤ

Ngày 02/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Theo đó, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa tại khu vực miền núi cao nhất là 1,811 triệu đồng/ha/vụ; vùng đồng bằng sông Hồng cao nhất là 1,646 triệu đồng/ha/vụ; vùng Trung du Bắc Bộ và Bắc khu IV cao nhất là 1,433 triệu đồng/ha/vụ; khu vực Nam khu IV và vùng Duyên hải miền Trung cao nhất là 1,409 triệu đồng/ha/vụ; khu vực Tây Nguyên cao nhất là 1,629 triệu đồng/ha/vụ; Đông Nam Bộ cao nhất là 1,329 triệu đồng/ha/vụ; đồng bằng sông Cửu Long cao nhất trên 1 triệu đồng/ha/vụ.

Mức hỗ trợ đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ Đông được tính bằng 40% mức hỗ trợ đối với đất trồng lúa; đối với sản xuất muối được tính bằng 2% giá trị muối thành phẩm; đối với cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu, mức hỗ trợ theo công trình bơm điện là 1.020 đồng/m³; hồ đập, kênh công là 840 đồng/m³ và đối với cấp nước để nuôi trồng thủy sản, mức hỗ trợ là đến 840 đồng/m³ hoặc 250 đồng/m² mặt thoáng/năm.

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

Các mức hỗ trợ trên là mức hỗ trợ tối đa dựa trên giá tối đa, áp dụng đối với từng biện pháp tưới tiêu, từng vùng và được tính ở vị trí công đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước đến công trình đầu mối của công trình thủy lợi. Mức hỗ trợ thực tế phải căn cứ vào tỷ lệ được hỗ trợ và mức giá cụ thể do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đối với tổ chức khai thác công trình thủy lợi Trung ương và UBND cấp tỉnh quyết định đối với tổ chức khai thác công trình thủy lợi địa phương tại thời điểm hỗ trợ.

Các tổ chức khai thác công trình thủy lợi làm nhiệm vụ cấp, tưới tiêu nước ngoài phân kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được Nhà nước chi trả còn được hưởng các khoản trợ cấp, trợ giá và các khoản hỗ trợ tài chính theo quy định của pháp luật căn cứ vào khả năng ngân sách từng cấp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 02/5/2018. Thời hạn hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/06/2018.

2. BỘ, NGÀNH, UBND CẤP TỈNH LÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN PPP

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đấu Số 17 ngày 07/5/2018 trang 2/12

thầu theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) quy định: Nhà nước khuyến khích việc đầu tư theo hình thức PPP trong các lĩnh vực: giao thông vận tải; nhà máy điện, đường dây tải điện; hệ thống chiếu sáng công cộng; hệ thống cung cấp nước sạch; hệ thống thoát nước; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải; công viên; trụ sở cơ quan nhà nước; nhà ở công vụ; nhà ở xã hội; nhà ở tái định cư; y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề; văn hóa; thể thao; du lịch; khoa học và công nghệ, khí tượng thủy văn; ứng dụng công nghệ thông tin; nông nghiệp và phát triển nông thôn... Căn cứ khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp, bộ, ngành, UBND cấp tỉnh chủ động hình thành nguồn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư dự án PPP và là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết, thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định trong hợp đồng đối với dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc dự án được Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện quản lý cụ thể Bộ, ngành có thể ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án cho tổ chức trực thuộc; UBND cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp huyện ký kết và thực hiện hợp đồng dự án nhóm B và nhóm C; việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, trong đó xác định cụ thể phạm vi, nội dung ủy quyền, trách nhiệm của cơ quan được ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan

được ủy quyền thành lập đơn vị quản lý dự án hoặc giao ban quản lý dự án đã được thành lập, có đủ năng lực, chuyên môn thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo hợp đồng dự án, nhưng trong mọi trường hợp phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ theo hợp đồng dự án đã ký kết. Trường hợp cần thiết có thể lựa chọn tổ chức tư vấn độc lập để hỗ trợ thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ quy định.

Thẩm quyền quyết định chủ trương, dự án đầu tư PPP như sau: Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách trung ương từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 300 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư của dự án và dự án nhóm A áp dụng loại hợp đồng BT. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án không thuộc các trường hợp thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Chính phủ. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm A không thuộc trường hợp của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương; dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công và dự án nhóm B áp dụng loại hợp đồng BT.

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; điều kiện và chủ trương quyết định đầu tư; lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; lựa chọn nhà đầu tư, thành lập doanh nghiệp dự án và ký kết hợp đồng dự án; triển khai thực hiện dự án... thực

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

hiện theo các quy định cụ thể tại nghị định này.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/6/2018 và thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

3. XÂY DỰNG HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC PHẢI ĐƯỢC TRÊN 50% TỔNG SỐ CỬ TRI TÁN THÀNH

Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, đồng thời bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp, hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Theo đó, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận tổ chức hội nghị của thôn, tổ dân phố lấy ý kiến về chủ trương xây dựng hương ước, quy ước, những nội dung cơ bản dự kiến quy định trong hương ước, quy ước; trường hợp có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành chủ trương xây dựng hương ước, quy ước, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận lựa chọn, cử người tham gia Tổ soạn thảo hương ước, quy ước.

Hương ước, quy ước phải được thể hiện dưới hình thức văn bản, có

chữ ký xác nhận của Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố. Hương ước, quy ước sau khi được công nhận có đóng dấu giáp lai của UBND huyện. Ngôn ngữ trong hương ước, quy ước là tiếng Việt, được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với cộng đồng dân cư. Nội dung của hương ước, quy ước do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố quyết định, bao gồm một hoặc một số lĩnh vực của đời sống xã hội mà pháp luật chưa quy định hoặc quy định nguyên tắc, ghi nhận các phong tục, tập quán tốt đẹp và biện pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; phù hợp với yêu cầu tự quản của cộng đồng dân cư và mục đích, nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Hương ước, quy ước sau khi được UBND cấp huyện công nhận phải được thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến các hộ gia đình, cá nhân trong thôn, tổ dân phố bằng một trong các hình thức: Hội nghị của thôn, tổ dân phố hoặc niêm yết công khai tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng hoặc thông tin trên mạng lưới thông tin cơ sở, sao gửi đến từng hộ gia đình, cá nhân hoặc các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của cộng đồng dân cư.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

4. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO.

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

Ngày 07/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao (TCTDĐT).

TCTDĐT là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội; thực hiện các nhiệm vụ: giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và các dự án, đề án về thể dục, thể thao; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia và hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao cho nhân dân phù hợp với lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, sức khỏe và tình trạng khuyết tật; hướng dẫn các ngành, địa phương đào tạo, xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao; phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên thể dục, thể thao cơ sở; giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ban hành tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, vận động viên, quy định các giải thể thao trong lực lượng vũ trang; thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo phân cấp và quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện công tác thống kê chuyên ngành thể dục, thể thao; xây dựng và quản lý cơ

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

sở dữ liệu về thể dục, thể thao; tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, quảng bá hoạt động thể dục thể thao; thực hiện công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

TCTDĐT gồm Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng. Cơ cấu tổ chức gồm 18 đơn vị trong đó có 07 đơn vị là tổ chức giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/5/2018 và thay thế Quyết định số 22/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

5. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHU VỰC NÔNG THÔN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NỘI LỰC VÀ GIA TĂNG GIÁ TRỊ.

Ngày 07/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 gọi tắt là Chương trình OCOP- Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Chương trình OCOP được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trong toàn quốc; khuyến khích các địa phương tùy vào điều kiện thực tiễn, triển khai phù hợp ở khu vực đô thị bao gồm sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương với tổng kinh phí thực hiện Đề án, dự kiến khoảng 45.000 tỷ đồng.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2018-2020: Xây dựng hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP đồng bộ từ trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã); ban hành Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm; ban hành và áp dụng chính sách đồng bộ để thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP trên phạm vi cả nước; tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số

sản phẩm hiện có, tương ứng khoảng 2.400 sản phẩm; củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp; đẩy mạnh các Chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP.

Phân đầu phát triển mới khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP; củng cố, kiện toàn 100% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP; triển khai thực hiện từ 8 - 10 mô hình Làng văn hóa du lịch; triển khai xây dựng Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm ở những vùng có đủ điều kiện; đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho khoảng 1.200 cán bộ quản lý nhà nước (cấp trung ương, tỉnh, huyện) thực hiện Chương trình OCOP và 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/5/2018.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

6. DOANH NGHIỆP PHẢI THÔNG BÁO SỐ LƯỢNG, SỐ HIỆU CỦA TOA XE CHO NGƯỜI THUÊ CHẠM NHẤT 02 GIỜ TRƯỚC GIỜ CẤP TOA XE

Ngày 02/5/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia
Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.

Theo đó, vận tải hàng hóa bằng đường sắt được thực hiện theo hình thức nguyên toa hoặc hình thức hàng lẻ. Người thuê vận tải có trách nhiệm kê khai đúng tên hàng hóa theo yêu

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

cầu của doanh nghiệp. Trường hợp là hàng nguy hiểm thì phải ghi đúng tên gọi trong danh mục hàng nguy hiểm vận tải bằng đường sắt. Người thuê vận tải phải chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra do kê khai không đúng tên hàng hóa.

Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đúng thời hạn, đúng số lượng, đúng chủng loại toa xe tại địa điểm xếp hàng theo hợp đồng vận tải hoặc theo thỏa thuận với người thuê vận tải và có trách nhiệm kiểm tra tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, yêu cầu thay thế, sửa chữa phù hợp để bảo đảm an toàn vận tải đối với toa xe. Chậm nhất 02 giờ trước giờ cấp toa xe, doanh nghiệp phải thông báo cho người thuê vận tải về số lượng, số hiệu của toa xe đưa vào đường xếp dỡ hoặc địa điểm giao tiếp. Việc đưa toa xe vào điểm xếp, dỡ chậm phải được thông báo cho người thuê vận tải trước 02 giờ so với giờ cấp toa xe. Nếu không thông

báo hoặc thông báo chậm, doanh nghiệp phải thanh toán cho người thuê vận tải chi phí phát sinh do việc thông báo chậm tính đến giờ thông báo.

Kỳ hạn đưa hàng đến ga gửi thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp với người thuê vận tải. Trường hợp doanh nghiệp và người thuê vận tải không thỏa thuận trước thì người thuê vận tải phải tập kết đủ hàng hóa, đúng địa điểm xếp hàng hóa được chỉ định ít nhất là 02 giờ trước giờ cấp toa và không sớm hơn 12 giờ.

Kỳ hạn vận chuyển được tính từ khi doanh nghiệp nhận hàng hóa và hoàn tất thủ tục ở ga gửi cho đến khi doanh nghiệp báo tin hàng đến cho người nhận hàng.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Thông tư số 83/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ.

Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, mọi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đều được *Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới*

Nhà nước giao cho đối tượng quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải công khai, minh bạch; được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường

Số 17 ngày 07/5/2018 trang 7/11

bộ được thực hiện thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà nước khuyến khích thực hiện xã hội hóa nhằm đa dạng hoá nguồn lực để duy trì, phát triển, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý (không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp) sẽ giao cho cơ quan được giao quản lý tài sản theo thẩm quyền được giao. Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và tài sản hình thành từ dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư theo quy định. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao quản lý tài sản kết cấu

hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý, trừ các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải được lập thành đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phục vụ mục đích công cộng, không áp dụng phương thức khai thác tài sản thì cơ quan được giao quản lý tài sản thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định và không phải lập Đề án khai thác tài sản trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định danh mục tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý phục vụ mục đích công cộng không áp dụng các phương thức khai thác tài sản trên cơ sở đề nghị của cơ quan được giao quản lý tài sản.

Nghị định này dự kiến có hiệu lực thi hành trong năm 2018.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: *Những trường hợp nào áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu?*

* Trả lời: Khoản 1, Điều 9, Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, ngày 12/6/2017 quy định các trường hợp áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu như sau:

1. Liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép xuất khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
2. Bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa;
3. Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Hỏi: *Những trường hợp nào áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu?*

* **Trả lời:** Khoản 2, Điều 9, Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, ngày 12/6/2017 quy định các trường hợp áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu như sau:

1. Liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép nhập khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
2. Gây nguy hại đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng;
3. Gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục;
4. Gây nguy hại đến môi trường, đa dạng sinh học, có nguy cơ cao mang theo sinh vật gây hại, đe dọa an ninh lương thực, nền sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
5. Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Hỏi: *Những trường hợp nào bị cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu?*

* **Trả lời:** Những trường hợp bị cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu được quy định tại khoản 1, điều 40, Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, ngày 12/6/2017 như sau:

1. Hàng hóa là chất thải nguy hại, phế liệu, phế thải;

2. Hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

3. Hàng hóa là hàng tiêu dùng đã qua sử dụng có nguy cơ gian lận thương mại;

4. Hàng hóa có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người.

4. Hỏi: *Các thủ tục thực hiện tạm nhập, tái xuất?*

* **Trả lời:** Khoản 2, Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, ngày 12/6/2017 quy định các thủ tục tạm nhập, tái xuất như sau:

1. Thương nhân phải có giấy phép tạm nhập, tái xuất đối với hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;

2. Thương nhân chỉ phải làm thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa không thuộc quy định tại điểm a khoản này.